

อย. สร้างความร่วมมือหรือการนำเข้าผัก ผลไม้สด มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เกษัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และคณะผู้บริหาร อย. ทหารเรือแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับ H.E. Mr. Darkey Ephraim Africa เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการส่งออก ผัก ผลไม้สด ของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในโอกาสการประชุมหรือการนำเข้า ผัก ผลไม้สด ของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้มายังประเทศไทย ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในปี พ.ศ. 2567 จนถึงปัจจุบันรวมประมาณ 201.1 ล้านบาท เป็นอาหาร 90.5 ล้านบาท ยา 94.6 ล้านบาท เครื่องสำอาง 13.6 ล้านบาท และเครื่องมือแพทย์ วัสดุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และวัตถุเสพติดรวม 2.4 ล้านบาท

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า สินค้าเกษตรของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้มีความหลากหลาย อย. ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการขับเคลื่อนให้เกิดความสะดวกทางการค้า โดยที่สินค้านำเข้ายังคงมีมาตรฐานและมีคุณภาพต่อผู้บริโภคในประเทศไทย ในระหว่างประชุม ผู้แทนของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้นำเสนอข้อมูลตลาดผัก ผลไม้สด และมาตรการในการควบคุมผัก ผลไม้สด ส่งออกของของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของผัก ผลไม้สด และสร้างโอกาสในการเจรจาส่งออกผัก ผลไม้สด จากของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้มายังประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้หารือถึงการกำกับดูแลสินค้านำเข้าของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจในกฎระเบียบร่วมกัน เป็นการเปิดตลาดทางการค้าทั้งสินค้านำเข้าและส่งออก อันจะมีเป้าหมายให้ทั้งสองประเทศต่างก็ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานไปยังถึงมือผู้บริโภค

เกษัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตอกย้ำในตอนท้ายถึงแผนงานในอนาคตว่าจะดำเนินงานร่วมกับสาธารณรัฐแอฟริกาใต้อย่างเป็นทางการกับดูแล ผัก ผลไม้สด นำเข้าจะมีการตรวจศึกษาให้ถึงระดับแปลงเพาะปลูกและโรงคัดบรรจุของต่างประเทศ ให้จัดตั้งกลุ่มวงสนทนาทางมือถือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ กฎหมาย และข้อมูลสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงพัฒนาการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ของใบรับรองมาตรฐานต่างๆ ระหว่างสองประเทศ เช่น GMP HACCP เป็นต้น

วันที่เผยแพร่ข่าว 3 ตุลาคม 2567 ข่าวแจก 6 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568